

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC  
**SỞ LAO ĐỘNG  
THƯƠNG BINH & XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: \_\_\_\_\_/SLĐTBXH-NCC  
V/v phối hợp rà soát, chống trùng và  
cho ý kiến các trường hợp TNXP đợt 49

*Bình Phước, ngày tháng 10 năm 2022*

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 1690/SNV-XDCQ&CTTN ngày 6/10/2022 của Sở Nội vụ về việc phối hợp rà soát, chống trùng và cho ý kiến đối với những hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ TNXP (đợt 49).

Qua xem xét nội dung công văn và đối chiếu, rà soát, chống trùng các trường hợp theo Công văn yêu cầu của Sở Nội vụ cung cấp với các trường hợp đã được hưởng trợ cấp, hiện đang lưu trữ tại Sở, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến cụ thể như sau:

- Kết quả kiểm tra, chống trùng: Cả 04 trường hợp theo danh sách Sở Nội vụ cung cấp (02 hồ sơ đạt yêu cầu; 02 hồ sơ không đạt yêu cầu) qua rà soát, chống trùng tại Sở Lao động – Thương binh quản lý thì cả 04 trường hợp trên đều chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại tỉnh Bình Phước.

- Ý kiến đối với những hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ TNXP đợt 49:

+ Đối với 02 hồ sơ đạt yêu cầu nhưng có nghi vấn là ông Nguyễn Văn Liên và bà Hoàng Thị Hiên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý với ý kiến của Sở Nội vụ về việc tiến hành gửi văn bản đề nghị Sở Nội vụ và Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ xác minh; sau khi có kết quả xác minh, trường hợp nếu đủ điều kiện theo quy định, thì Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành quyết định trợ cấp cho 02 trường hợp trên theo quy định.

+ Đối với trường hợp 02 hồ sơ không đạt yêu cầu là bà Hồ Thị Xuyên và bà Hoàng Thị Thắng, đề nghị Sở Nội vụ tiến hành thông báo kết quả giải quyết và trả hồ sơ về cho các huyện để các huyện thông báo đến các cá nhân được biết.

Trên đây là ý kiến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp rà soát, chống trùng và cho ý kiến đối với những hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ TNXP đợt 49 gửi đến Sở Nội vụ tổng hợp và thực hiện theo quy định./.

**Trân trọng !**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT, NCC (Th2).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**